



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่แจ้งให้สำนัก/กอง ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่แจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๒) หากสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๙๖

ที่ สพ ๕๑๐๑๒/๕๓๗

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒) จึงขอส่งสำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และสำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี